

คุณสมบัติการกู้ยืมของผู้ยืมเงินกองทุน

ในลักษณะที่ 2 : ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2561 (กสอ.เดิม)

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ : ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนหรือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนและได้ชำระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า : ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนไม่ว่าจะเคยกู้จากสถานศึกษาอื่น หรือสถานศึกษาปัจจุบัน



ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระหนี้คืนกองทุน พ.ศ. 2561 ซึ่งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 2 นี้ กองทุนจะให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา สำหรับการขอกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าครองชีพ กองทุนจะพิจารณาจากรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมด้วย และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้

1 เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ คณะกรรมการกองทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

2 เป็นผู้มี **อายุไม่เกิน 30 บริบูรณ์** ในปีการศึกษาที่ขอยืมกู้ยืมกองทุนครั้งแรก

3 เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
(ก) ระดับการศึกษานุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี
(ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

4 เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาท่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน **โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ** ตามชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้ขอกู้ยืมแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือเป็นผู้ยืมรายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

(ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง

3 หากประสงค์กู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกินสองแสนบาทต่อปี ทั้งนี้รายได้ครอบครัวพิจารณาจาก
(ก) รายได้รวมผู้กู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดาในกรณีบิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
(ข) รายได้รวมผู้กู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ผู้ปกครองในกรณีที่ใช้อำนาจปกครอง มิใช่บิดามารดา
(ค) รายได้รวมผู้กู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีผู้กู้ยืมเงินได้ทำการสมรสแล้ว

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้

<https://www.studentloan.or.th/index.php/news/detail/255>